



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๐๙๕

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี ในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อ  
ในสถานศึกษา

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  
เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก  
และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับแจ้งจากกรมควบคุมโรค ในฐานะฝ่ายเลขานุการ  
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ว่า ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายการยุติ  
ปัญหาเอดส์ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตจากเอดส์ ไม่มีการตั้งข้อรังเกียจ  
และเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาเอดส์จึงได้ประกาศนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก  
และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษาชั้น เพื่อให้สถานศึกษาที่ครอบคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษา  
มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และหน่วยงานด้านการศึกษาอื่น ๆ ทุกสังกัด ทั้งภาครัฐ เอกชน  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติดังนี้

๑. ให้สถานศึกษากำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับสมัคร การคัดเลือก และการเรียน  
หรือศึกษาต่อที่ไม่เป็นการกีดกันและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีหรือสงสัยว่ามีเชื้อเอชไอวี โดยห้ามเรียกร้อง  
หรือบังคับให้มีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีหรือการมีเชื้อเอชไอวี เป็นเงื่อนไขในการรับเข้าเรียน การเรียน  
หรือศึกษาต่อ และจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน

๒. ให้สถานศึกษากำหนดระบบการรักษาความลับข้อมูลส่วนตัว โดยไม่มีการเปิดเผยการมีเชื้อ  
เอชไอวีของเด็กนักเรียน หรือนักศึกษาแก่บุคคลอื่น

๓. ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมให้กับครู อาจารย์ ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากร  
ในสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์ที่ถูกต้อง รวมทั้งการมีเจตคติเชิงบวกต่อเอชไอวีและเอดส์  
ทั้งนี้ ควรเป็นกิจกรรมในโรงเรียนที่จัดอย่างสม่ำเสมอ และจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมเฉพาะหรือสอดแทรก  
เพิ่มเติมให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองของเด็กในสถานศึกษา เพื่อให้มีเจตคติเชิงบวกและสามารถ  
อยู่ร่วมกันกับผู้มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ได้เป็นปกติ

๔. ให้สถานศึกษาพิจารณาประสานหรือจัดให้มีกลไกการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา  
ที่มีเชื้อเอชไอวี หรือสงสัยว่ามีเชื้อเอชไอวี หรือเป็นบุตรของผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้มีเชื้อเอชไอวี โดยการมีส่วนร่วม  
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และให้มีระบบการรายงานเมื่อเกิดกรณีมีการรังเกียจ หรือเลือกปฏิบัติ  
ต่อเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในสถานศึกษาหรือในชุมชน เพื่อให้สามารถติดตาม  
สถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ในการนี้...

ในการนี้ เพื่อร่วมผลักดันนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือการศึกษาต่อในสถานศึกษาให้เกิดเป็นรูปธรรม ตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัด ซึ่งครอบคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา ดำเนินการตามนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือการศึกษาต่อในสถานศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายรณก ยันรุธโกวิท)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น  
โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๐๖  
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๒๒-๓ ต่อ ๒๑๘



ประกาศคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์  
เรื่อง นโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก  
และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษา

ตามที่ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายการยุติปัญหาเอดส์ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ โดยไม่มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ไม่มีการเสียชีวิตจากเอดส์ ไม่มีการตั้งข้อรังเกียจและการเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวี ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐ (๑) และ (๒) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ จึงกำหนดนโยบายการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีในการสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อในสถานศึกษาขึ้น เพื่อให้สถานศึกษาที่ครอบคลุมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และหน่วยงานด้านการศึกษาอื่น ๆ ทุกสังกัด ทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงกรุงเทพมหานคร ปฏิบัติดังนี้

๑. ให้สถานศึกษากำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับสมัคร การคัดเลือก และการเรียนหรือศึกษาต่อที่ไม่เป็นการกีดกันและเลือกปฏิบัติต่อผู้มีเชื้อเอชไอวีหรือสงสัยว่ามีเชื้อเอชไอวี โดยห้ามเรียกร้องหรือบังคับให้มีการตรวจหาการติดเชื้อเอชไอวีหรือการมีเชื้อเอชไอวี เป็นเงื่อนไขในการรับเข้าเรียน การเรียนหรือศึกษาต่อ และจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกัน

๒. ให้สถานศึกษากำหนดระบบการรักษาความลับข้อมูลส่วนตัว โดยไม่มีการเปิดเผยการมีเชื้อเอชไอวีของเด็กนักเรียน หรือนักศึกษาแก่บุคคลอื่น

๓. ให้สถานศึกษาพิจารณาจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมให้กับครู อาจารย์ ผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องเอดส์ที่ถูกต้อง รวมทั้งการมีเจตคติเชิงบวกต่อเอชไอวีและเอดส์ ทั้งนี้ ควรเป็นกิจกรรมในโรงเรียนที่จัดอย่างสม่ำเสมอ และจัดการเรียนรู้หรือกิจกรรมเฉพาะหรือถอดบทเรียนเพิ่มเติมให้กับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครองของเด็กในสถานศึกษา เพื่อให้มีเจตคติเชิงบวกและสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้มีเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ได้เป็นปกติ

๔. ให้สถานศึกษาพิจารณาประสานหรือจัดให้มีกลไกการคุ้มครองสิทธิแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา ที่มีเชื้อเอชไอวี หรือสงสัยว่ามีเชื้อเอชไอวี หรือเป็นบุตรของผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้มีเชื้อเอชไอวี โดยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม และให้มีระบบการรายงานเมื่อเกิดกรณีการรังเกียจ หรือเลือกปฏิบัติต่อเด็กนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับผลกระทบจากเอดส์ในสถานศึกษาหรือในชุมชน เพื่อให้สามารถติดตามสถานการณ์และการดำเนินงานแก้ไขปัญหา

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พลเรือเอก

(ณรงค์ พิพัฒนาศัย)

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์